

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 926 /BTP-TCCB

V/v rà soát, nghiên cứu xây dựng
Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản
lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

SỐ TƯ PHÁP T. TUYÊN QUANG

Ngày 24-03-2017

CÔNG VĂN ĐẾN số: 1139

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 03/01/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 03/BNV-TCBC về hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực.

Theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng quản lý được thành lập trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị. Vì vậy, để đảm bảo có cơ sở xác định sự cần thiết và nội dung của Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp, đề nghị Quý đơn vị phối hợp rà soát, nghiên cứu xây dựng Thông tư, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tình hình tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP (theo mẫu gửi kèm Công văn này).

2. Nghiên cứu, rà soát các quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BNV, qua đó đề nghị: xác định rõ sự cần thiết thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; xem xét sự cần thiết về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp và căn cứ pháp lý để Bộ Tư pháp ban hành Thông tư.

Trường hợp cần thiết ban hành Thông tư, đề nghị đơn vị đề xuất các quy định đặc thù đối với Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị để Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp.

(Đối với Cục Bộ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đề nghị thực hiện nội dung tại mục 2 của Công văn này).

Đề nghị Quý đơn vị gửi văn bản phục vụ việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) **trước ngày 10 tháng 4 năm 2017** (và gửi kèm bản mềm qua email: linhkhm@moj.gov.vn).

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT.TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ



Nguyễn Quang Thái

RÀ SOÁT XÂY DỰNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT	Đơn vị sự nghiệp ¹	Cơ quan/đơn vị chủ quản	Tự chủ tài chính				Cần thiết thành lập Hội đồng quản lý theo quy định (có/không)	Thời gian thành lập Hội đồng quản lý (nếu cần thiết)	Ghi chú
			Tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên	Tự đảm bảo chi thường xuyên	Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên			
1									
2									
3									

¹ Dề nghị báo cáo chi tiết đối với từng đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

ng. PLUS - MC C&C
175 hợp các đ. tư. kiến
hcs. 9.1

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /BNV-TCBC

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

V/v hướng dẫn Hội đồng quản lý
trong đơn vị sự nghiệp công lập

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2016/TT-BNV).

Để bảo đảm việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tính chất của từng ngành, lĩnh vực theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BNV, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và Thông tư số 03/2016/TT-BNV để ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực để các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất thực hiện.

Handwritten notes:
Đ. C. H.
S. M.
Đ. H. H.

Lưu (lưu ý phép Vi DSKT Cục
Vi TCBC + các đ. tư. kiến)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thủ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Handwritten signature: Nguyễn Duy Thăng

Handwritten note: Vb này là ra từ Vi TCBC
thứ hợp lý hơn.

Handwritten signature: